

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครุฑที่ 1 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานรักษาความสงบ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินเพล	1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหินเพลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์Incident Command System (ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 3.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะคับขันของกิ่งมณฑล 4.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 4.เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินเพล จำนวน 50 คน	-	-	135,000	135,000	135,000	จำนวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีความรับผิดชอบ 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของอำนาจหน้าที่ของกิ่งมณฑล 3. ได้รับความรู้และทักษะในการจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย 3. กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีความเข้มแข็งและยั่งยืน	สำนักงานปลัด